

โครงการ “พระดาบส”

ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำริว่า ขณะนี้มีบุคคลอีกเป็นจำนวนมาก ที่มีความตั้งใจจริงมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพ สักคน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและทุนทรัพย์ เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาที่พระทัย ค่าง ๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนาอย่างจะเป็นประโยชน์ แก่สังคมและประเทศชาติได้ ในการช่วยเหลือแก่บุคคลเหล่านี้ ได้ทรงรำลึกถึงวิธีการประสิทธิ์ประสาทวิชาของครูบาอา- จารย์ในโบราณกาล เช่น พระดาบส ว่า ในยุคสมัยนั้น ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นลูกศิษย์ของพระดาบสจะต้องมีความ ตั้งใจศรัทธาอย่างแท้จริง เพราะพระดาบสนั้นท่านเจ้าศีล กวานอยู่ในป่าดงพงไพรไกลกันดาร ผู้ที่ไปหาจะต้องขึ้น ขาลงห้วย บุกป่าฝ่าดงไปด้วยความลำบากแสนเข็ญ เมื่อ ไปพบพระดาบสจึงเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ก่อนที่พระ- ดาบสจะรับตัวเข้าเป็นลูกศิษย์ ท่านจะทดสอบความศรัทธา ความอดทนอีกหลายประการ จนเป็นที่แน่ใจว่า ผู้ที่มาสมัคร ใจเป็นลูกศิษย์นั้นมีความตั้งใจอยากได้วิชาจริง ท่านจึงรับ เข้าไว้เป็นลูกศิษย์ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ตามที่ ท่านถนัดโดยไม่คิดค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ ลูกศิษย์นั้นจะต้องปรนนิบัติรับใช้เช่น หาผลไม้มาให้พระ- ดาบสนั้น ทำความสะอาดอาบสระน้ำ ฯลฯ จนกระทั่งลูกศิษย์ นั้นมีความรู้เพียงพอ จึงกราบลาพระอาจารย์กลับบ้านกลับ- เมือง เพื่อนำความรู้ศิลปศาสตร์ที่พระอาจารย์ถ่ายทอดให้ ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง และบ้านเมืองต่อไป ดังเรื่อง จักร ๆ วงศ์ ๆ ของไทย เช่น จันทโครพ พระอภัยมณี เป็นต้น

พระดาบสดังกล่าว จะมีคุณลักษณะประจำตัว คือ มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณา มีศรัทธาที่จะถ่ายทอด- ศิลปศาสตร์ให้แก่ลูกศิษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้ง- สิ้น บางอาศรมอาจจะมีพระดาบสเจ้าศีลภาวนาอยู่หลายรูป แต่ละรูปอาจมีความรู้ในด้านศิลปศาสตร์แตกต่างกัน บางรูป เจ้าศีลภาวนาอยู่เป็นเอกเทศ

ดังนั้น หากนำเอาวิธีการประสิทธิ์ประสาทวิชาของพระ- ดาบสมาประยุกต์ใช้ โดยจัดเป็นรูปการศึกษานอกระบบแล้ว นอกจากจะช่วยให้ผู้มาฝากตัว เป็นลูกศิษย์ได้ความรู้ เป็นวิชา ชีพแล้ว ยังช่วยให้ผู้นั้นเป็นผู้มีศีลธรรมจรรยา มีน้ำใจ ซึ่งจะ เป็นการช่วยเหลือแก่ไขปัญหาสังคมส่วนรวมให้ได้ผลยิ่งขึ้น แต่ ในปัจจุบันนี้ ป่าธรรมชาติที่เป็นที่พำนักอาศัย ของพระดาบส นั้นนับวันจะน้อยลงไป จึงจำเป็นต้องใช้ป่าสังเคราะห์ หรือ ป่าคอนกรีตเป็นที่ตั้งสำนักพระดาบสแทน

แนวกระแสนพระราชาธิบดีดังกล่าว ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พลตำรวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ์ รับไปดำเนินการทดลองเปิดภาคฝึกอบรม วิชาช่างไฟฟ้าวิทยุ ขึ้นก่อน โดยใช้สถานที่ของสำนักพระราชวัง ๓ บ้านเลขที่ ๓๘๔/๓๘๖ ถนนสามเสน ตรงข้ามกับหอสมุดแห่งชาติ ท้าวasukri แล้วให้เปิดรับสมัครที่มีความตั้งใจจริงที่จะหาความรู้ได้คนโดย ไม่จำกัดเพศ อายุ และความรู้รวมทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ที่ผ่านศึกและทุพพลภาพได้เข้าเรียน สำหรับคุณนั้น จะเป็นผู้ที่มีศรัทธาอาสาสมัครโดยเสด็จพระราชกุศลซึ่งจะต้อง เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพิเศษ ยินดีเสียสละให้ความรู้ของตนเป็น วิทยาทานโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น



สำนักงานโครงการ “พระดาบส”
384/388 ถนนสามเสน ท้าวasukri

การทดลองได้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔ คนในขั้นแรกได้กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไว้ ๑ ปี ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถซ่อมเครื่องรับวิทยุธรรมดาได้ แต่เมื่อปฏิบัติจริงแล้ว ปรากฏว่าใช้เวลาเพียง ๔ เดือนเท่านั้น ระหว่างการฝึกอบรมนอกจากวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว ยังมีการอบรมศีลธรรมจรยา และให้เคารพครุฑรูปอาจารย์ชาติ ศาสนา มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติพอสมควรแล้ว สำนักงานโครงการ ฯ ได้เปิดบริการรับซ่อมเครื่องไฟฟ้าวิทยุ และรับงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารภายใต้การควบคุมดูแลของพระดาบสผู้อบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการหารายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปสหกรณ์

การดำเนินงานตามโครงการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนประมาณเดือนละ ๕๐๐๐ บาท เมื่อเสร็จสิ้นกาฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว ได้ทำการทดสอบวัดผล ปรากฏว่า สอบได้ ๗ คน นับได้ว่า ได้ผลดีเกินคาด และเป็นไปตามกระแสพระราชดำริทุกประการ เพราะผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลายคนมาจากครอบครัวที่ยากจน มีพื้นความรู้ต่ำไม่สามารถเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการศึกษาวิชาชีพได้ บางคนมีปัญหาชีวิตประจำวันถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเสียคนเป็นปัญหาของสังคมเช่น ตึดยาเสพติด เป็นอาชญากร ฯลฯ อย่างแน่นอน แต่เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการนี้แล้ว สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้ จึงเชื่อว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณประกอบกับมีศรัทธาที่จะได้รับความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้ตั้งอกตั้งใจศึกษานับเรียนอย่างจริงจัง นับว่า กระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้บังเกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว โครงการนี้ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า โครงการพระดาบส

หลังจากเปิดการฝึกอบรมไปแล้ว ๑ รุ่น และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สำนักงานโครงการฯ จึงได้ทดลองเปิดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าวิทยุขั้นกลางขึ้น ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้จะสามารถซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีและขาวดำได้ การทดลองในหลักสูตรช่างไฟฟ้าวิทยุขั้นกลางปรากฏว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเช่นกัน จึงได้เปิดการฝึกอบรมรุ่นต่อไปขึ้น ก็ได้เกิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง ต่อมาสำนักงานโครงการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ช่างไฟฟ้าวิทยุที่ดี ช่างเครื่องยนต์ที่ดี ก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานทางช่างทั่วไปก่อน จึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมช่างขึ้นในระยะเวลา ๓ เดือน หลักสูตรนั้นนอกจากจะให้ความรู้พื้นฐานทางช่าง แล้วยังเป็นโอกาสที่จะทดสอบความตั้งใจความอดทน และพระดาบสอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ฝึกอบรม ในแต่ละสาขาวิชา จะได้มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกลูกศิษย์เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่ตนมีใจรัก และสถิติปัญหาของจนอนำหน่วยให้ ศิษย์คนใดสถิติปัญหาไม่อำนวย เจ็ดยวงลาดไม่เพียงพอ ที่จะศึกษาอีกซึ่งในหลักสูตรที่ค่อนข้างยุ่งยากมีกรคิดคำนวณมากเช่น วิชาช่างวิทยุ พระดาบสก็จะพิจารณาคัดเลือกให้ไปศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ต้องใช้สมองมากเช่น ช่างเดินสายไฟฟ้า ภายในอาคาร ช่างเชื่อม ช่างเคาะพ่นสี เป็นต้น แนวความคิดในการดำเนินงาน

๑. การดำเนินงานตามโครงการนี้จะไม่จัดเป็นรูปงานธุรกิจโดยเด็ดขาด แต่จะจัดเป็นรูปงานสาธารณกุศลอย่างแท้จริง ดังนั้น หากผู้ใดมีความตั้งใจจริงที่จะขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใ้ตนเอง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ/หรือหาสถานที่ศึกษาไม่ได้ เมื่อมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ทางโครงการพระดาบส ยินดีจะถ่ายถอดความรู้ให้โดยเจ้าตัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่มีเงื่อนไขว่า ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปรนนิบัติดูแลเอาใจหรือ พระดาบส เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เขาไปทำตามแนวกระแสพระราชดำริ

ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมช่างไฟฟ้าวิทยุรุ่นที่ ๑



๒. ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการนี้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง เพศ วัย และคุณวุฒิ ขอเพียงให้อ่านออกเขียนบวกลบลูกหาวได้ และมีความตั้งใจศรัทธาอยากได้ความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนเท่านั้น โดยปกติจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีจากครอบครัวที่ยากจน มีปัญหาชีวิตประจำวัน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และความรู้พื้นฐานที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา วิชาชีพระดับต่าง ๆ ต่อไป ถ้าปล่อยไว้จะเสียหายคนเกิดเป็นปัญหาแก่สังคมส่วนรวม เช่นคิดยาเสพติด เป็นอาชญากร เป็นลำดับแรก นอกจากนี้ทั้งโครงการยังยินดีช่วยเหลือข้าราชการเร่ร่อน ตำรวจ ผลเรือนที่ทุพพลภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติที่สามารถช่วยตัวเองได้พอสมควร

โครงการนี้มีใช้สถานที่ที่ดัดสันดานเด็ก หรือริบเลียงตุคนพิการ ผู้ปกครองบางท่านไม่สะดวกกว่ากล่าวอบรมเดี่ยวเชิงบุตรหลานให้เข้าเรียนได้ มักจะนำพาฝากไว้กับโครงการฯ ซึ่งสำนักงานโครงการฯ ไม่สามารถจะรับตัวไว้ได้ เพราะเจ้าตัวไม่มีความสมัครใจศรัทธาที่จะได้ความรู้ใส่ตนแต่อย่างใด

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการทำงาน สำนักงานโครงการฯ มีแผนงานที่จะรับงานบริการ เช่น งานซ่อมเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ งานซ่อมเครื่องไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เคา์รีดไฟฟ้า พัดลม ฯลฯ งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร งานซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์ เป็นต้น แล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติพอสมควรดำเนินการภายใต้การควบคุมของพระคณบดี ที่ประสิทธิ์ประสทพควมรู้ เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยจัดเป็นรูปสหกรณ์

๔. ผู้ที่จะอาสาสมัครเป็นพระคณบดี โดยเสด็จพระราชกุศลตามโครงการนี้ จะต้องมึคุณลักษณะพิเศษประจำตัวคือ มีจิตใจเยี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาทั้งศรัทธาที่จะเสียสละถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของตน ให้เป็นวิทยาทานโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. วิชาที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้ศึกษานั้นมีใช้จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุ หรือวิชาช่างเครื่องยนต์เท่านั้น ในโอกาสต่อไปจะเปิดการฝึกอบรมวิชาการแขนงอื่นๆ เช่นภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ก็ได้

๖. หากบุคคลใดมีจิตศรัทธาที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของตนในสาขาวิชาการแขนงนี้เป็นวิทยาทานโดยเสด็จพระราชกุศลตามโครงการนี้อาจดำเนินการด้วยตนเองเป็นเอกเทศ ณ บ้านพักของตนเองหรือสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาทำการสอนที่สำนักงานโครงการพระคตบส เสมอไป เพราะการปฏิบัติทำนองนี้ย่อมบังเกิดกุศล เป็นการส่งเสริมการมีแก่นตนเอง และถือได้ว่าเป็นการสนองพระเดชพระคุณราชดำริและโดยเสด็จพระราชกุศลเช่นกัน

๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์จะให้การดำเนินงานตามโครงการพระคตบสนี้ เป็นไปตามขั้นตอน โดยเริ่มจากงานเล็กๆ เมื่อปรากฏว่าได้ผลแล้วจึงค่อยขยายออกไปทีละเล็กละน้อย ตามขีดความสามารถของคณะผู้ดำเนินงาน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทดลองเปิดการฝึกอบรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุขึ้นก่อนเป็นรุ่นแรก เมื่อปรากฏว่าได้ผลดีมีความมุ่งหมาย สำนักงานโครงการฯ จึงได้ขยายเปิดการฝึกอบรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุขึ้นกลาง และขึ้นต้นรุ่นต่อไปตามลำดับ กับได้ทดลองเปิดการฝึกอบรมวิชาช่างเครื่องยนต์ขึ้นอีก ปรากฏว่าได้ผลดีเช่นกัน จึงได้ขยายงานออกไปทีละน้อยตามกำลัง เพราะยังมีผู้รับพระมหากรุณาธิคุณในด้านนี้อยู่มากมาย ขณะนี้ สำนักงานโครงการฯ กำลังพิจารณา เตรียมการเปิดการฝึกอบรมวิชาการแขนงอื่นๆ อีกในอนาคต

ระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการนี้ จึงไม่มีขอบเขตจำกัดด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ผลการดำเนินงาน

๑. นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามโครงการพระคตบสมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๕) ได้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาวิชาต่างๆ รวม ๑๕๑ คน และสำเร็จการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัว เป็นหลักฐานแล้วรวม ๗๐ คน และกำลังอบรมอยู่ใกล้จะจบหลักสูตรในเดือนสิงหาคม ๒๕๒๕ อีก ๒๐ คน ในจำนวนผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร ๖๑ คนนี้ ส่วนหนึ่งลาออกก่อน เนื่องจากเจ้าตัวได้รับความรู้ และมีโอกาสที่จะ

ออกไปประกอบอาชีพได้เองแล้ว หลักสูตรต่างๆ ที่ได้เปิดดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้.-

- หลักสูตรเตรียมช่าง จำนวน ๑ รุ่น
- หลักสูตรช่างไฟฟ้าวิทยุขั้นต้น และขั้นกลาง จำนวน ๑๐ รุ่น
- หลักสูตรช่างเครื่องยนต์ จำนวน ๔ รุ่น

๒. การบริการตรวจสอบ ได้เปิดให้บริการรับตรวจซ่อมเครื่องไฟฟ้าได้แก่ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เตารีดไฟฟ้า เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องโทรทัศน์ขาวดำและสี เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์หรือวีดีโอเทป งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร งานซ่อมรถยนต์เครื่องยนต์ งานช่างโลหะ งานเชื่อม งานเคาะ และพันสี ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการทำงานกับเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ภายใต้การควบคุมดูแลของพระคตบสอาจารย์โดยใกล้ชิดโดยจัดเป็นรูปสหกรณ์ ปรากฏว่าได้ผลสมความมุ่งหมาย ในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีบุคคลภายนอกสนใจเรียกใช้บริการดังกล่าวรวม ๕๕๔ ราย มีรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน ๖๔,๗๒๖ บาท ในยอดนี้ได้จัดสรรให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเฉลี่ยคนละแรงงานรวมเป็นเงิน ๕๕,๓๔๔ บาท ซึ่งสำนักงานโครงการฯ จะเก็บรวบรวมไว้ และจ่ายให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์ เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแล้วเพื่อใช้เป็นทุนรอนประกอบอาชีพตั้งตัวต่อไป

๓. โดยที่ลักษณะงานของโครงการนี้คล้ายคลึงกับงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผนวกโครงการพระคตบส ไว้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิดังกล่าวตั้งแต่วันที่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

๔. เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีคณะกรรมการจัดหาทุนโครงการ "พระคตบส" ขึ้นโดยมีคุณหญิงวัลลีย์ พงษ์พานิช เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวได้ติดต่อบริษัทเอกชนและ จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อจัดหาทุนให้แก่โครงการนี้ปรากฏว่าได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน และสิ่งของโดยเฉพาะข้าวสาร โดยเสด็จ

พระราชกุศลตลอดมา คณะกรรมการจัดหาทุนฯ ได้พิจารณาเห็นว่า โครงการพระดาบส กำลังประสบปัญหาเรื่องมีอาคารเรียนไม่เพียงพอจึงได้ตกลงที่จะจัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนถาวรไว้ ๑ หลัง เป็นอาคารตึก ๓ ชั้น มี ๖ ห้องเรียน ซึ่งสำนักงานโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทนนท์-ศรีใจสถาปนิกจำกัด และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกรูปแบบรายการ และประมาณราคากลางไว้ในวงเงิน ๕ ล้านบาท อาคารหลังนี้ คณะกรรมการฯ จะนิยมเกล้าถวายภายในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นวโรกาสสำคัญยิ่งของประชาชนคนไทย เนื่องจากเป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา คณะกรรมการจัดหาทุนฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้มาสมทบทุนสร้างอาคารเรียนนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ แล้วหลายครั้ง อาทิ การเดินเพื่อสุขภาพ การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน การจัดแข่งขันโชว์การกุศล เป็นต้น และจะจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อีกต่อไปจนกว่าจะหารายได้มาสมทบทุนได้ครบเป้าหมาย

๕. เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกำกับดูแลโครงการพระดาบสอีกทางหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระวาทะทรัพย์สินส่วนพระองค์สนับสนุนโครงการพระดาบส ตั้งแต่ต้นตลอดมา นอกจากนี้ได้มีบริษัทห้างร้านเอกชนบริจาคเงินสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้โดยเสด็จพระราชกุศลด้วย

คณะเจ้าหน้าที่ และพระดาบสอาสาสมัคร

คณะเจ้าหน้าที่โครงการพระดาบส มีจำนวน ๓ คน คือ

๑. พลตำรวจตรี สุชาติ เมือกสกนธ์
 ๒. นายสมชาย ศตะจูฑะ
 ๓. นางสาวพรนภา ศิริวงศ์ ๗ อสุรยา
- พระดาบสอาสาสมัครในปัจจุบันมีจำนวน ๑๕ คน

คือ

๑. พลตำรวจตรี สุชาติ เมือกสกนธ์
๒. นายสมชาย ศตะจูฑะ

๓. นายสาย สวัสดิ์สว่าง
๔. นายประดิษฐ์ ทรัพย์แก้ว
๕. นายสังข์ชัย คงโกตา
๖. นายพิชิต มุนินทรวัฒน์
๗. นายพิศ สิริวุฒิ
๘. นายชาย โลจยะ
๙. นายเอ็ม มุ่งรายกลอง
๑๐. นายสำรวม พรหมทอง
๑๑. จำสืบท้าวรวงทองสุข วัชรชนกมุล
๑๒. นายอุดม มุนนาค
๑๓. นายสุพจน์ วัฒนพเน็ช
๑๔. นายสำราญ หวานยิ่ง
๑๕. นายชัยพร ญาณสุคนธ์

ปัญญา อุปลรวก และการแก้ไข

๑. จากประสบการณ์ที่ได้ดำเนินการ โครงการพระดาบส มาเป็นเวลา ๑๐ ปีได้พบว่าหากจะให้การฝึกอบรมได้ผล เมกระแสพระราชดำริมากที่สุด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำเป็นต้องเข้าพักอาศัยอยู่ในสำนักงานโครงการฯ จึงเกิดปัญหาเรื่องที่พักอาศัย ซึ่งมีจำกัด และค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะค่าอาหาร

๒. นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมา ได้มีผู้สนใจยื่นใบสมัครแสดงความจำนงขอเข้ารับการฝึกอบรม เป็นจำนวนมาก ผู้ที่ยื่นใบสมัครทุกรายอยู่ในข่ายที่จะได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ แต่เนื่องจากสถานที่ฝึกอบรมทั้งห้องเรียนภาคทฤษฎีและห้องฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งสถานที่พักมีจำกัด จึงไม่เพียงพอสนองความต้องการได้เต็มที่

๓. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สำนักงานโครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และหอพักเพิ่มเติมอีก ๑ หลัง โดยใช้เงินของโครงการในวงเงิน ๑.๔ ล้านบาท ซึ่งได้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวในข้อ ๑ ไปแล้วส่วนหนึ่ง อาคารหลังนี้ได้ควมร่วมมือจาก กรมโยธาธิการออกรูปแบบรายการก่อสร้าง ทูลเกล้าฯ ถวายสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างเหมา และควบคุมการก่อสร้างให้โดยตลอด ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว

ได้ทรงมีพระราชกระแสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาช่าง - ไฟฟ้า วิทยุ ทางการติดตั้งสายไฟฟ้า ภายในอาคาร เองทั้งสิ้น และทรงกำชับให้ตลอดส่งดูและระบบระบายน้ำ ภายในบริเวณเป็นพิเศษ

๔. สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่สำนักงานปัจจุบันเป็นบ้านพัก สมเด็จเอกผู้แทนราษฎรซึ่งเก่าและทรุดโทรมมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระ-

ราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างอาคาร บ้านพักแฝด ๒ ห้องนอนจำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท บริษัทนนท์-ศรีใจสถ ๗๒ จำกัด เป็นผู้ออกแบบแปลนแล้วถวาย และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ให้คว ฆอนูเคราะห์ดำเนินการด ษณ์ ดอนกร วจ้างเหมา และควบคุมการก่อสร้างต่อไป

พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกน